

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.)
ครั้งที่ 5/2565 วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สาระสำคัญ	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ	นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ประธานคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.) แจ้งให้ทราบ 1. การดำเนินงานตามแผนและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 2. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานและโครงการที่กำหนดไว้ 3. ขอบคอบทางทีมงานผู้ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 กรมอนามัย ในวันที่ 12-14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ประสบความสำเร็จและดำเนินการได้เป็นอย่างดี 4. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล Princess Health Award เป็นรางวัลบุคคลองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและขอขอบคุณทีมงานผู้ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 กรมอนามัย
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม	รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 26 เมษายน 2565	รับรองรายงานการประชุมฯ
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ	<p>3.1 ระบบการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.) โดย นายแพทย์สมพงษ์ ชัยโอภาณนท์ ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นำเสนอดังนี้</p> <p>ระบบการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย ซึ่งมีบทบาทการดำเนินงานเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนวิชาการในระดับหน่วยงานและระดับกรม โดยมีกลไกการขับเคลื่อนวิชาการ ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย 2) คณะอนุกรรมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 3) คณะอนุกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้และนวัตกรรม กรมอนามัย 4) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และ 5) คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ ระดับหน่วยงาน อีกทั้งมีการจัดตั้งคณะทำงาน กพว. การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับคำรับรองปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของหน่วยงานในประเด็นหลัก 3 เรื่อง คือ</p> <p>1) การเชื่อมโยง/สร้างเครือข่าย 2) การแชร์/เข้าถึง/แลกเปลี่ยน 3) การใช้ประโยชน์/ต่อยอด</p> <p>ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประเด็นหลัก 3 เรื่อง คือ ประเด็นที่ 1 การเชื่อมโยง/สร้างเครือข่าย ประเด็นที่ 2 การแชร์/เข้าถึง/แลกเปลี่ยน ประเด็นที่ 3 การใช้ประโยชน์/ต่อยอด</p> <p>3.2 ความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านสุขาภิบาล) สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้</p> <p>3.2.1 การเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัย ปี 2565 ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ประเภท Fundamental Fund จำนวน 9,000,000 บาท โดยมีผลเบิกจ่าย 2,955,834.13 บาท คิดเป็น 54.74%</p> <p>3.2.2 ผลงานวิชาการที่เข้าร่วมนำเสนอ ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมสมัคร ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 จำนวน 292 ผลงาน แบ่งออกเป็น 1) ประเภท Oral Presentation 89 ผลงาน, 2) ประเภท Poster Presentation 151 ผลงาน และ 3) ผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 52 ผลงาน</p>	<p>นายแพทย์สุวรรณชัย และที่ประชุมรับทราบ มอบสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นำข้อเสนอแนะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับคำรับรองปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของหน่วยงานในประเด็นหลัก 3 เรื่อง คือ</p> <p>1) การเชื่อมโยง/สร้างเครือข่าย 2) การแชร์/เข้าถึง/แลกเปลี่ยน 3) การใช้ประโยชน์/ต่อยอด</p> <p>นายแพทย์สุวรรณชัย และที่ประชุมรับทราบ และมอบนายแพทย์สรายุทธ บุญสุข รองประธาน กพว. ให้กำกับดูแลในส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณการวิจัย ปี 2565 และการนำเสนอผลงานวิชาการในเวทีการประชุมวิชาการ</p>

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.)
ครั้งที่ 5/2565 วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สาระสำคัญ	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
	<p>3.2.3 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 Thailand Research Expo 2022 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จัดทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online โดยกรมอนามัย เข้าร่วมจัดในภาคการประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. หัวข้อเสวนา “ความท้าทายการจัดบริการสาธารณสุข” ประเด็นท้าทายในการจัดบริการสาธารณสุขของภาคท้องถิ่น เพื่อควบคุมกิจการ/กิจกรรมให้ได้มาตรฐาน ซึ่งได้ร่วมพัฒนาขอบเขตเนื้อหาภาคเสวนาร่วมกับสายอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>3.2.4 งานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 กำหนดจัดงานในวันที่ 14 – 16 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา</p>	
วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ	<p>4.1 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์ ผู้เข้าร่วมอบรมในรูปแบบ Onsite และ Online ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2565 โดยสถาบันปณิณทัต</p> <p>4.2 เพิ่มเติมข้อมูล การพัฒนาวิชาการในการแก้ปัญหาปัจจุบันและอนาคต ในบทบาทของสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการเชิญชวน Cluster ร่วมพัฒนาผลงานวิชาการจากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงาน</p>	นายแพทย์สุวรรณชัย และที่ประชุม รับทราบ

บันทึกรายงานการประชุมฯ โดย สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ